

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์, คาดแกว่งในกรอบรอดูทิศทาง**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่ากลับมาแข็งค่าขึ้นได้ หลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ ทำให้เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบอีกครั้ง และยังคงรอดูทิศทางที่ชัดเจนต่อไป

\*ดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนักในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยร่วงลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบ 1 ปี ขณะที่ดอลลาร์ลดช่วงบวกที่ทำไว้หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ออกไปเกือบหมด

\*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ ระบุว่า การร่วงลงของดอลลาร์มีสาเหตุหลักจากแรงขายทำกำไร ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงต่ำอยู่ โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ร่วงลงมาที่ 0.535% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน

\*ดอลลาร์ร่วงลงมาที่ 108.78 เยน จากระดับสูงสุดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 109.91 เยน และระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีที่ 110.09 เยน ซึ่งทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยทิศทางระยะใกล้ของเยน จะขึ้นอยู่กับมติการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) และการแถลงของผู้ว่าการบีโอเจในวันนี้

\*ตลาดคาดว่า บีโอเจจะยังคงมาตรการกระตุ้นทางการเงินแบบเชิงรุกอย่างแน่นนอน แต่ก็อาจจะยอมรับแนวโน้มที่ทำหายมากขึ้น หลังจากมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากเกินคาด จากการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) เมื่อ 6 เดือนก่อน

\*ธนาคารกลางออสเตรเลีย จะจัดการประชุมนโยบายในวันนี้เช่นกัน และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นนอนว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย อาจจะยกเลิกคำประกาศที่ว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ตลาดจะถือว่า เป็นความเห็นเชิงคุมเข้มนโยบาย

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.642 บาท
- \*09.05 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.585/615 จาก 32.63/66 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.59/61 จาก 32.62/64 เมื่อวาน
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.04/10 จาก 40.964/992 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.07/09 จาก 108.78 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2618/19 จาก 1.2652 เมื่อวาน

"ดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินต่างๆ ก็เริ่ม correct ลงมา หลังจากที่วิ่งรับตัวเลข non-farm(การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ) ไปเมื่อคืนวันศุกร์ ก็ยังต้องรอดูทิศทางไปก่อน แต่ถ้าเห็นเทรนด์ว่าดอลลาร์จะขึ้นต่อได้ ตรงนี้ก็ถือว่าน่าเข้าซื้อ" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังดอลลาร์ถูกขายทำกำไรจากที่แข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ โดยตลาดกลับมามีทิศทางไม่ชัดเจนอีกครั้งในระยะสั้น ทำให้ต้องคอยติดตามปัจจัยที่จะมาผลักดันทิศทางต่อไป อย่างไรก็ตาม หากดอลลาร์มีแรงหนุนที่ชัดเจนมากขึ้น ก็จะกลับไปแข็งค่าได้อีก ถือว่าดอลลาร์/บาท ที่ระดับปัจจุบัน เป็นจุดที่น่าเข้าซื้อ โดยกรอบในการเคลื่อนไหววันนี้ มองแนวต้านไว้ที่ 32.55 และแนวรับที่ 32.65

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้